

Điều Kiện Tốt Nghiệp Kiểm Tra Tiểu Bang

Các điều kiện để tốt nghiệp của tiểu bang Washington được thiết kế để đảm bảo học sinh có một nền tảng vững chắc về các kỹ năng đọc, viết, toán và khoa học, bất kể con đường nào mà họ chọn sau trung học. Chúng tôi khuyến khích gia đình và học sinh gặp gỡ thường xuyên với nhân viên tư vấn của trường học để đảm bảo rằng họ đang đi đúng hướng để tốt nghiệp.

LƯU Ý: Lớp tốt nghiệp được xác định khi học sinh vừa mới vào lớp 9.

Lớp 2016 và trước đó	Lớp 2017 và 2018	Lớp 2019 và sau đó
<p>TIẾNG ANH Qua được kì thi đọc và viết HSPE hoặc tiếng Anh SBA với số điểm đủ Điều Kiện Tốt Nghiệp.* —HOẶC— Qua được kì thi thay thế khác đã được tiểu bang chấp thuận.**</p>	<p>TIẾNG ANH Qua được kì thi tiếng Anh SBA với số điểm đủ Điều Kiện Tốt Nghiệp.* —HOẶC— Qua được kì thi thay thế khác đã được tiểu bang chấp thuận.**</p>	<p>TIẾNG ANH Qua được kì thi tiếng Anh SBA với số điểm đủ Điều Kiện Tốt Nghiệp.* —HOẶC— Qua được kì thi thay thế khác đã được tiểu bang chấp thuận.**</p>
<p>TOÁN Qua được kì thi toán cuối khóa (Đại Số hoặc Hình Học) hoặc kì thi toán SBA với số điểm đủ Điều Kiện Tốt Nghiệp.* —HOẶC— Qua được kì thi thay thế khác đã được tiểu bang chấp thuận.**</p>	<p>TOÁN Qua được kì thi toán cuối khóa (Đại Số hoặc Hình Học) hoặc kì thi toán SBA với số điểm đủ Điều Kiện Tốt Nghiệp.* —HOẶC— Qua được kì thi thay thế khác đã được tiểu bang chấp thuận.**</p>	<p>TOÁN Qua được kì thi toán SBA với số điểm đủ Điều Kiện Tốt Nghiệp.* —HOẶC— Qua được kì thi thay thế khác đã được tiểu bang chấp thuận.**</p>
	<p>KHOA HỌC Qua được kì thi Sinh cuối khóa hoặc kì thi Khoa Học của tiểu bang. —HOẶC— Qua được kì thi thay thế khác đã được tiểu bang chấp thuận.**</p>	<p>KHOA HỌC Qua được kì thi Sinh cuối khóa hoặc kì thi Khoa Học của tiểu bang. —HOẶC— Qua được kì thi thay thế khác đã được tiểu bang chấp thuận.**</p>

* Có hai mức độ khác nhau mà bạn có thể vượt qua được một kỳ thi SBA:

- Số điểm đủ điều kiện cho Sản Phẩm Hưởng Nghiệp và Đại Học (CCR) (thành tích của học sinh dựa trên các tiêu chuẩn lớp 11). Điều này có thể cho học sinh lợi ích về việc đủ điều kiện trong đại học để ghi danh trực tiếp các khóa học sơ cấp cho tín chỉ trong khu vực nội dung đó, do đó tránh được các khóa học dành cho học sinh yếu. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: <http://www.k12.wa.us/resources/pubdocs/SmarterBalanced-HigherEd.pdf>
- Điểm thi đủ Điều Kiện Tốt Nghiệp (thành tích của học sinh dựa trên các tiêu chuẩn lớp 10), đáp ứng yêu cầu kiểm tra tốt nghiệp của tiểu bang

** Bài kiểm tra thay thế khác đã được tiểu bang chấp thuận:

- Học sinh phải làm một bài kiểm tra tiểu bang ở trường học ít nhất một lần trước khi sử dụng bài kiểm tra thay thế khác được tiểu bang chấp thuận. Học sinh ghi danh vào một trường công lập tiểu bang WA lần đầu tiên khi đang học năm kế cuối hoặc năm cuối có thể sử dụng tùy chọn này mà không cần phải làm kiểm tra tiểu bang trước, tùy thuộc vào thời gian mà họ ghi danh.
- Để biết thêm chi tiết liên quan đến các bài kiểm tra này, vui lòng truy cập: <http://www.k12.wa.us/assessment/GraduationAlternatives>

SỰ MIỄN GIẢM CHO HỌC SINH NGOÀI TIỂU BANG: Học sinh ghi danh vào một trường công lập tiểu bang WA lần đầu tiên khi đang học năm kế cuối hoặc năm cuối, và có điểm thi đậu bài kiểm tra tiểu bang từ một tiểu bang khác, **có thể** đủ điều kiện cho sự miễn giảm từ tiểu bang WA đối với các điều kiện tốt nghiệp trong khu vực nội dung đó. Nhân viên tư vấn trường học sẽ có thể giúp bạn xác định nếu điều này được áp dụng.

QUÁ TRÌNH KHIÊU NẠI ĐIỂM THI: Phụ huynh/người giám hộ, sau khi xem điểm kiểm tra của học sinh, có quyền xin khiếu nại. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc khiếu nại điểm, vui lòng xem: http://wa.portal.airast.org/wp-content/uploads/RTV_FAQ.pdf

التالي العنوان على الامم فيدة المعلومات من وع يرها الوث يافة لهذه العرب ية ال ترجمة

이 서류와 기타 다른 유용한 정보의 한글번역은 아래 주소에 있습니다.

Русский перевод этого документа и другая полезная информация здесь:

Bản dịch tiếng Việt của tài liệu này và các thông tin hữu ích khác có tại địa chỉ dưới đây.

Para información adicional, siga el vínculo de abajo.

<http://www.edmonds.wednet.edu/TestingTranslated>